



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 10 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,984 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,111,857 ราย เสียชีวิต 74 ราย เสียชีวิตสะสม 23,512 ราย รักษาหายเพิ่ม 24,161 ราย รักษาหายสะสม 2,868,011 ราย ยังรักษาอยู่ 220,334 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 451,038,868 (+1,500,427) ราย เสียชีวิต 6,041,964 (+5,851) ราย รักษาหาย 385,448,910 (+1,290,008) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เกาหลีใต้ เปิดหีบเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ ท่ามกลางการระบาดโควิดโอมิครอน สหรัฐอเมริกา วัคซีนโควิด 19 ถูกทิ้งประมาณ 65 ล้านโดส เนื่องจากใช้ไม่ทันวันหมดอายุ / CDC พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์โอมิครอน เพิ่มขึ้นเท่าตัวในแต่ละสัปดาห์ของเดือน ก.พ. **มาเลเซีย** เตรียมเริ่มปรับโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น เปิดพรมแดน 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป **จีน** ดำเนินมาตรการเข้มสกัดคลัสเตอร์โควิด 19 ในเซี่ยงไฮ้ **อินเดีย** อนุญาตให้เที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศกลับมาทำการบินตามปกติอีกครั้งในรอบเกือบ 2 ปี

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 สูโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, มติชน, อินโฟเควสท์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, INN, moneyandbanking, amarintv, one31, ch7, thailandplus, mthai, isranews, js100, topnews, nationtv) ทีวี (สำนักข่าวไทย, สวท., ทีวีช่อง 5, 7, 9, TNN, NBT)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาให้บริหารจัดการโควิด 19 แบบโรคประจำถิ่น (Endemic approach) และหลักการการจัดการตามแผนและมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิด 19 สูโรคประจำถิ่น บนพื้นฐานสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตเป็นปกติ ภายใต้หลัก UP เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าได้

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า โครงสร้างแผนขับเคลื่อนสู่การเป็นโรคประจำถิ่นภายใน 4 เดือน จะแบ่งเป็นระยะ 3+1 ประกอบด้วย ระยะที่ 1 มี.ค.- ต้นเม.ย. (Combating) คือ จัดการไม่ให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงมาก ระยะที่ 2 เม.ย.-พ.ค. (Plateau) คือ ให้การติดเชื้ออยู่ในระนาบ และค่อยๆ ลดลง ระยะที่ 3 ปลายพ.ค.-30 มิ.ย. (Declining) คือ ให้การติดเชื้อลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ 1,000-2,000 รายต่อวัน การรักษากรณีอาการสีเขียวเป็นแบบผู้ป่วยนอก ระยะเวลารักษาอยู่รพ.หรือกักตัวลดลง และระยะตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป (Post pandemic) คือ ออกจากการระบาดใหญ่เข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนตามแผนและมาตรการฯ อาจต้องพิจารณาแก้กฎหมายอย่างน้อย 9 ฉบับ ส่วนด้านสังคมอาจต้องพิจารณากรณีการให้ COVID-free setting ยกกระดับเป็นมาตรฐานการควบคุมโรค

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การควบคุมอัตราการเสียชีวิตเพื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่นในโรคอื่นๆ ที่เคยดำเนินการ ต้องไม่เกิน 0.1 % หรือ 1 ในพันราย โดยปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ของประเทศไทย เฉลี่ย 0.19- 0.2% ยังไม่ถึงเป้าที่กำหนดแต่ก็ใกล้เคียง ขณะที่อัตราของทั่วโลกอยู่ที่ 1.3 % ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตในประเทศไทยเกือบ 100 % เป็นกลุ่ม 608 คือผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ ในวันที่ 1 ก.ค. 2565 จะเป็นโรคประจำถิ่นได้ หากสถานการณ์ดีขึ้น ทำได้ตามมาตรการและทุกคนให้ความร่วมมือดี

2. UCEP Plus และการเข้ารับบริการตามสิทธิ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, thailandplus, sondhitalk, isranews) ทีวี (สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 7, TNN, ThaiPBS)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณีผู้ป่วยโควิด 19 หรือ UCEP Plus ซึ่งจะเริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยผู้ติดเชื้ออาการสีเหลืองและสีแดง สามารถเข้ารับรักษาใน รพ.ได้ทุกแห่งจนหายป่วย ไม่จำกัดแค่ 72 ชั่วโมงเหมือน UCEP ปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากอาการรุนแรงขึ้นจำเป็นต้องส่งต่อไป รพ.อื่นในเครือข่ายจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากผู้ป่วยหรือญาติประสงค์จะไปรักษาที่รพ.นอกเครือข่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ส่วนผู้ป่วยอาการสีเขียวจะให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากอาการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีแดง สามารถส่งต่อไปยังรพ.อื่นโดยใช้สิทธิ UCEP Plus ได้เช่นกัน

-ร.อ.นพ.อัจฉริยะ เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า เกณฑ์การประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณี โควิด 19 (UCEP Plus) โดยต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นบวก ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ หิวใจหยุดเต้น ซ็อก โคม่า ชัก ใช้สูงเกิน 39 องศาเกิน 24 ชม. ออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า 94 เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ สำหรับขั้นตอนการเข้ารับรักษา สามารถโทร 1669 เพื่อนำส่ง รพ.ประเมินอาการ หากเข้าเกณฑ์สามารถใช้สิทธิได้ ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการรักษาทาง สพฉ. ได้เตรียมศูนย์ประสานงานไว้ หากมีข้อสงสัยหรือไปสถานพยาบาลแล้วไม่ได้รับสิทธิที่ควรได้ โทร.0 2872 1669

-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การใช้สิทธิ UCEP Plus ผู้ติดเชื้อสิทธิบัตรของกลุ่มอาการสีเหลืองหรือสีแดงยังเข้ารับการรักษาฟรีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้น ค่าห้องพิเศษ หรืออาหารพิเศษนอกเหนือสิทธิประโยชน์ ส่วนกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวไปรับบริการสถานพยาบาลปฐมภูมิ ในระบบบัตรทองได้ทุกที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากอาการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือแดง สามารถส่งต่อไป รพ.เอกชน เพื่อรับการรักษาจนหายได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเช่นกัน สำหรับปัญหาสายด่วน 1330 ได้ขยายคู่สายเพิ่มเป็น 3,200 คู่สาย มีสายโทรเข้าลดลงเหลือ 44,447 สายสายหลุดหรือไม่ได้รับสาย ลดลงจาก 37% เหลือ 13% ส่วนผู้ตกค้างในระบบที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับประมาณ 6-7 พันรายภายในสัปดาห์นี้จะเร่งรัดติดต่อกลับให้หมดทุกรายและส่งยาให้ตามความจำเป็น

-นายบุญสงค์ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า ทุก รพ.ที่เป็นคู่สัญญากับ สนง.ประกันสังคม ทั้งภาครัฐ และเอกชน หากผู้ประกันตนมีสิทธิในการรับบริการ รพ.ไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้ ที่ผ่านมา หากเป็นรพ.คู่สัญญาและปฏิเสธไม่รับการรักษา น่าจะเข้าใจตลาดเคลื่อน พร้อมขออำนาจนโยบายรัฐ หากผู้ประกันตนติดโควิดอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียว สามารถเข้ารับบริการ รพ.ตามสิทธิคู่สัญญา รักษาได้ฟรี และกลุ่มสีเหลือง หรือสีแดง เข้ารพ.เอกชนหรือรัฐ ได้หมดทุกแห่งในประเทศไทย

3. มาตรการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pattayamail, ChiangMaimail)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้จัดมาตรการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยย้ำให้ประชาชนยังคงยึดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 และการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นให้มากที่สุด สำหรับผู้วางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเกิน 1 เมตร งดการรดน้ำดำหัว โดยใช้วิธีการกราบต่างๆ แทนเพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับโรงพยาบาล และสถานพยาบาลภาคเอกชน รองรับผู้ป่วยโรงพยาบาลหลักที่ตั้งตัว รวมถึงการจัดระบบ Hotel Isolation ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขยายเตียงรองรับได้เกือบ 500 เตียง

4. ผลศึกษาฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์)

-ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ม.เชียงใหม่ เผย ผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโควิด 19 ใน จ.เชียงใหม่ พบว่าฉีดเข็ม 3 ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนได้สูงถึงร้อยละ 68 และป้องกันการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 98 ดังนั้น ควรเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการศึกษาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ครอบคลุมโดยเร็ว จะช่วยป้องกันอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว โดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคเรื้อรัง ควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันตนเอง

5. ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ch7)

-คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี เผย ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ปัจจุบันเป็นยาหลักในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตามแนวทางการดูแลรักษาโควิด 19 โดยกรมการแพทย์ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไวรัสได้ดี ถูกจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ การใช้ยานี้ต้องได้รับการประเมินอาการและจ่ายยาจากแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ยังไม่สามารถซื้อจากร้านขายยาทั่วไป ดังนั้น เมื่อตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด ควรโทร. 1330 เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา ส่วนผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เช่นกัน เนื่องจากหายได้เอง ไม่ต้องได้รับผลข้างเคียงจากยา และไม่แนะนำให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากเพิ่มโอกาสในการเป็นพิษต่อดับ

6. ข่าวผลกระทบ/ร้องเรียน กก. เจอ-แจก-จบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ch7)

-ชาวชุมชนรัชดา ขอย 6 ท่าพระ กทม. นำชายสูงวัย อายุประมาณ 80 ปี โดยสารรถกระบะส่งของ มาร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ฯ ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากพบว่าชายสูงวัยดังกล่าว มีผลตรวจเอทีเคเป็นบวก แต่เมื่อชุมชนพยายามประสาน จนท.สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้มารับตัวไปรักษาแต่ไม่มีความคืบหน้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ

-นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคไทยสร้างไทย และอดีตรมช.สธ. เรียกร้องรัฐบาลเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิดรูปแบบใหม่ หรือ เจอ-แจก-จบ เนื่องจากพบว่ารัฐบาลไม่สามารถสร้างความเข้าใจกับประชาชน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ถึงขั้นตอนในการเข้ารับการรักษารูปแบบใหม่ได้ จึงสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะวิกฤติในระบบสาธารณสุข อย่างเช่นที่กลุ่มแพทย์ชนบทพยายามสะท้อนถึงปัญหาในภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เรื่อง เจอ-แจก-จบ แก่โควิดของรัฐบาล ถือว่าเข้าขั้นสอปก</p> <p>7. รพ.ท่าพ้อหาย แต่กลับแจ้งให้ไปดูใจผิดคน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd</p> <p>- น.ส.ธัชฎา วณิชกุลวงศ์ โปสต์ ขอความกระจ่าง หลัง รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี โทรแจ้งให้มาดูใจคุณพ่อที่ป่วยโควิด อาการทรุดหนัก แต่พบว่าไม่ใช่คุณพ่อตัวเอง เบื้องต้นทางพยาบาลยืนยันว่าเป็นคุณพ่อ แต่อาจจะขาดสารอาหารร่วมกับอาการของโรค ทำให้รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้ ดังนั้น จึงถ่ายรูปคุณลุงท่านนั้นส่งไปที่พี่เลี้ยง เนอร์สซิ่งโฮมที่ดูแลคุณพ่อว่าใช่หรือไม่ ทางเนอร์สซิ่งโฮมยืนยันว่าไม่ใช่ แต่คล้ายกับผู้ป่วยที่ดูแลอยู่อีกคนหนึ่ง คือคุณลุงบุญหนา ศรีปราข จึงขอเบอร์ติดต่อญาติของคุณลุง และได้พูดคุยกับลูกสาวคุณลุงบุญหนา ซึ่งเมื่อปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา รพ.ได้แจ้งไปว่าคุณพ่อเธอเสียชีวิตแล้ว และได้ทำการเผาศพที่วัดหงษ์ จ.ปทุมธานี ไปตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. จึงไม่แน่ใจว่าศพที่เผาไปเป็นใครกันแน่</p> <p>8. เพิ่มไทยเป็นประเทศเสี่ยงโควิดสูงสุด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, เพจ ชมรมแพทย์ชนบท, foxbusiness)</p> <p>- CDC ของสหรัฐอเมริกา เพิ่มไทยอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงโควิดสูงสุดระดับ 4 เหตุมีประชากรติดโควิดเป็นจำนวนมาก และคนอเมริกันเสี่ยงเดินทางเยือนประเทศไทย</p> <p>9. ปัญหาขอใบรับรองแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เพจ ข่าวนนทบุรี</p> <p>- เนื่องจากประชาชนแสดงความคิดเห็น กรณีผู้ป่วยติดโควิด 19 จากการตรวจ ATK ที่บ้าน และลงทะเบียน HI ตามนโยบายของรัฐประกาศมา จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อลางาน แต่เกิดปัญหาคิวที่รพ.เต็มแทบทุกที่และยังต้องเดินทางออกมาไม่ได้กักตัว พร้อมระบุว่า ถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์จะต้องโดนหักเงินเดือน</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายฯ กล่าวว่า นายฯ ได้มีคำสั่งให้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดกำลังพลสนับสนุน สปสช. ปฏิบัติหน้าที่รับสายด่วนของ สปสช. 1330 เพราะมีปริมาณผู้โทร. เข้ามาจำนวนมาก เพื่อช่วยเร่งนำผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ระบบ ให้ประชาชนเข้าถึงการดูแล และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยมีจำนวน 200 คู่สาย จะปฏิบัติงานทุกวันตั้งแต่ 08.00-16.30 น.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา จุฬาฯ โปสต์ถึงเรื่อง อาการสมองเสื่อมหลังติดเชื้อโควิด 19 ว่า การอักเสบที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ เกิดขึ้นนอกสมองและระบบประสาท แต่สมองรับรู้โดยตอบโต้กับโมเลกุลของอนุภาคการอักเสบเหล่านี้ในเลือด และน่าจะมีผลต่อเนื่องไปถึงกระบวนการควบคุมการทำงานของฮอโมนต่างๆ ที่มีการควบคุมจากสมองตั้งแต่ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) ต่อใต้สมอง (pituitary) ต่อหมวกไต ทั้งนี้ อาจกลายเป็นภาวะสำคัญของระบบสาธารณสุขของทุกประเทศที่มีการระบาดของโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, thailandplus, thaipbs)</p> <p>- บก.ปกบ. สนธิกำลัง อย. แดงผลการทลายโกดังย่านรามคำแหง และสะพานสูง จำหน่ายเครื่องสำอาง และชุดตรวจโควิด ด้วยคุณภาพได้จำนวนมาก ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Shopee กับ Lazada) พร้อมแนะนำการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ควรเลือกซื้อจากร้านขายยา หรือร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือร้านค้าที่เชื่อถือได้ ก่อนซื้อขอให้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตกับเว็บไซต์ อย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดา</p> <p>- เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดา โปสต์แชร์ข้อมูลประกอบการพิจารณา ว่า โควิดในไทยถึงจุดสูงสุดหรือยัง แสดงจำนวนการตรวจ RT-PCR และ ATK ที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราหายป่วย ยังมากกว่าติดเชื้อใหม่ในระบบ (ไม่นับจำนวนตรวจ ATK) ผู้ป่วยอาการหนัก และใส่ท่อช่วยหายใจ ยังเพิ่มต่อเนื่อง</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360</p> <p>- นพ.ภูเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ. กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. จะเป็นประธาน "การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ "ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้" ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.65 จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา กัญชา กัญชง และความรู้ด้านการ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นำมาใช้รักษาโรค สร้างรายได้ให้ประชาชน โดยจะจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจรต่อเนื่องจนครบ 12 เขตสุขภาพ</p> <p>- นพ.ชาติชาย กิตยานันท์ นพ.สจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า จ.กาญจนบุรีได้เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 5 จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.65 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการพัฒนากัญชา กัญชง มาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำมาใช้รักษาโรคยาเสพติดกัญชา ตำรับยาสมุนไพรไทยน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจากการใช้กัญชา รักษาโรคให้ประชาชนมีความรอบรู้ สามารถเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย</p>	
<p>ครบรอบ 80 ปีกรมการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสกรมการแพทย์ ครบรอบ 80 ปี วางเป้าหมายการดำเนินงานปี 2565 มุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้วยการนำบริการทางการแพทย์ไปหาผู้ป่วยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยความเป็นเลิศเฉพาะทางมากกว่า 15 สาขา การวิเคราะห์วางแผนการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยข้อมูลเชิงลึก และ การใช้ฐานข้อมูลนวัตกรรมทางการแพทย์ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายพร้อมกำหนดทิศทางไปสู่การวางแผนระยะ 5 ปี 2565-2570 ซึ่งมีความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกด้าน</p>	
<p>Thailand International Health Expo 2022</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ : สารพันปัญหาสาระน่ารู้</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สธ. เตรียมจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ภายใต้แนวคิด "สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน" แสดงศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาดูแลสุขภาพแบบไทย โดยเฉพาะกัญชาที่มีการปลดล็อกให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ยังมีบริการด้านสาธารณสุขและฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี ในเด็กอายุ 5-11 ปี และเข็มกระตุ้นสำหรับบุคคลทั่วไป รวม 1,000 โดสต่อวัน ส่วนรูปแบบออนไลน์ประกอบด้วยนิทรรศการเสมือนจริงสัมมนา, E-Market Place จับคู่เจรจาธุรกิจ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งไทยและต่างชาติน่ากว่า 50,000 คน</p>	
<p>อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์อ้างช่วยต้านโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thailand Plus</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาประเด็น "การบริหารจัดการและแนวปฏิบัติ ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19" แก้ไขปัญหาครอบคลุมตั้งแต่การจัดการที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทำให้สามารถจัดหาสถานที่ กำจัดเพิ่มเติม 11 แห่ง มีศักยภาพการกำจัด 1,189 ตันต่อวัน เมื่อรวมกับระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดิม ทำให้ภาพรวมของประเทศมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเป็น 1,532 ตันต่อวัน เพียงพอรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- อย. พบการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VEGI – VERA (เครื่องตีผสมจากไบโออินซูลินข้าวสาลี) ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ "สวนศรีมีดีมาเล่า" ระบุสรรพคุณช่วยให้ร่างกายแข็งแรงต้านโควิดและมะเร็ง ต่อต้านกับเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสได้ดี ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลลวง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิภาพในการต้านเชื้อโควิด 19 ตามที่กล่าวอ้าง เป็นการโฆษณาแสดงคุณประโยชน์สรรพคุณอันเป็นที่จ หลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาต เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>เครื่องสำอางปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ร่วมกับ บก.ป. แลกผลหลายแหล่งจำหน่ายเครื่องสำอางปลอมยี่ห้อดังจำนวนมากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมและด้อยคุณภาพผ่านแพลตฟอร์ม Shopee กับ Lazada หลังเข้าตรวจค้นบ้านเช่า 3 แห่ง ในพื้นที่ กทม. เบื้องต้นตรวจยึดของกลางได้มากกว่า 44 ผลิตภัณฑ์ มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท จึงแจ้งขอหาขายเครื่องสำอางปลอม จำหน่าย เสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>ชุดตรวจ ATK ไร้คุณภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ m2news</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ร่วมกับ บก.ป.ค. แลกผลหลายแห่งจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้โดยวางขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตรวจสอบพบการขายชุดตรวจ ATK ไม่ได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อนุญาตให้นำเข้าและขออนุญาตใช้ฉลากภาษาไทยอีก 3 ยี่ห้อ และพบไม้ชิ้นทะเบียน อย.1 ยี่ห้อ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยลักลอบนำเข้ามาจากประเทศจีน จึงตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า 600,000 บาท และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>เตือนสเปรย์พ่นคอกระชายขาว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- อย. เตือนหลังมีการแชร์ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นคอกระชายขาวสามารถป้องกันเชื้อต้านเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดแจ้งเป็นเครื่องสำอางประเภทสเปรย์ระงับกลิ่นปาก ไม่มีผลในด้านเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายหรือเสริมภูมิคุ้มกันยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ขอเตือนผู้บริโภคหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ อาจเสียโอกาสในการรักษาทำให้ผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นจากการไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ดังนั้นควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้อง</p>	-
<p>ความหวังหยุดท้องไม่พร้อม สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยฉบับที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2573 กำหนดเป้าหมายให้การใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเมะเร็งที่เชื้อแพร่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ไปจนถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ สปสช. ได้เดินตามยุทธศาสตร์ฯ แจกยาเม็ดคุมกำเนิดและถุงยางอนามัยแก่คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกเพศทุกสิทธิผ่านสมาร์ตโฟน แอปพลิเคชัน เป่าตัง โดยเข้าไปเมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับ จอสิทธิ และไปรับภายในวันที่จอสิทธิ กรณีไม่มีสมาร์ตโฟน ให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาคุมกำเนิดกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ โดยรับบริการยาคุมครั้งละ 1-3 แผง ปีละไม่เกิน 13 แผง ส่วนการแจกถุงยางอนามัยจะเริ่มให้บริการในช่วงเดือนเมษายน 2565</p>	-